

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักการและวิธีการทำงานของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

๒. เรื่อง การสำเนาเอกสารแจ้งผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่สมาชิกฯ ทุกท่าน

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง ปฏิรูประบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒) ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

นายวิรัช ชินวินิจกุล ประธานกรรมการและกรรมาธิการได้เสนอ รายงานแผนการปฏิรูป สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ และกรรมาธิการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานแผนการปฏิรูป ของคณะกรรมาธิการฯ โดยให้คณะกรรมาธิการนำรายงานไปปรับปรุง ก่อนส่งรายงาน พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ก่อนเลิกประชุม รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ขอเชิญประธานกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมแลกเปลี่ยน แนวทางการปฏิรูปประเทศกับเครือข่ายภาคีต่าง ๆ คือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๗ นาฬิกา

ศิริ วัฒนศิริ

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th